



## บทเทศน์วันอาทิตย์

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา  
28 เมษายน 2013

บทอ่านกล 14: 21-27 ; วว 21: 1-5ก ; ยน 13: 31-33ก – 34-35

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 782,1823,1970,2195,2822,2842

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 32, 196, 580

จุดเน้น บรรดาศิษย์รวม 3 แนวทางเป็นหนึ่ง คือ ทางแห่งความจริง การกลับใจ และความรัก

หนทางหนึ่งที่พิจารณาการเป็นศิษย์ส่วนตัว ก็โดยอาศัยการทำให้ 3 หนทางนี้มีเอกภาพ คือ ความจริง การกลับใจ และความรัก แต่ละหนทางให้มีจุดเน้นสู่การพยายามจาริกแสวงบุญบนโลกนี้ **ความจริง** ช่วยให้เราบรรลุอิสรภาพ **การกลับใจ** ช่วยให้เราสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้า และ **ความรัก** ช่วยเราให้มีแรงจูงใจแบ่งปันพระพรแห่งพระเมตตาให้กับบรรดาเพื่อนผู้จาริกแสวงบุญทั้งหลาย

ความจริงที่นักบุญเปาโลและบาร์นาบัสเทศน์สอน คือ พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา และทรงกลับคืนชีพในวันที่สาม กิจการไถ่กู้นี้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างโลกกับพระเจ้าผู้สร้าง อย่างที่ไม่เคยมีคำสอนเช่นนี้มาก่อน บรรดาคนต่างความเชื่อ สนใจและปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าผู้เมตตา และเอาใจใส่ช่วยให้โลกดีขึ้น มิใช่อาศัยการลงโทษสิ่งสร้าง แต่อาศัยการปลื้มของพระบุตรด้วยความสมัครใจ

บรรดาผู้ที่ต้อนรับข่าวดีที่นักบุญเปาโลและบาร์นาบัสเทศน์สอน ได้กลายเป็นศิษย์ ขณะที่บางคนอาจรู้สึกว่าการนี้รับกวนมาก จึงพยายามใช้ความรุนแรงปราบให้เงียบสงบ ในศาลาธรรมและใจกลางเมือง อย่างไรก็ตามการกลับใจเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง พระเยซูเจ้า นักบุญยอห์น บัปติส และบรรดาประกาศกได้เตือนเราให้กลับใจ เราต้องปรับปรุงชีวิตให้สอดคล้องกับพระวรสาร เราต้องเปิดใจ ยอมให้พระเจ้าขัดเกลาแต่งเราให้อ่อนโยนเข้าหาได้ง่าย

ความสามารถในการฟังความจริง และความกล้าหาญในการฟื้นฟูจิตใจ จำเป็นต้องค้นหาหนทางแห่งความรักจริงๆ ให้ความสุภาพขณะความหยิ่งยะโส เพื่อกระตุ้นเราให้คงอยู่ในการเดินทางนี้ ความรักของพระคริสตเจ้าสร้างวิญญานจากภายในที่ละก้าว ไม่มีอะไรสามารถซ่อนไฟแห่งความรักนี้ได้

หนทางสู่ความจริง การกลับใจ และความรัก เป็นคุณลักษณะของบรรดาศิษย์ของพระคริสต์ หากเราฟังเท่านั้นยังไม่พอ ศิษย์แท้ต้องเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจและนำไปปฏิบัติ ศิษย์ต้องยอมรับความรักของพระคริสตเจ้าอย่างกล้าหาญ แล้วพระพรของพระคริสตเจ้าจะช่วยเราให้รักเมตตาต่อทุกคน

ให้เรากลายเป็นศิษย์เช่นนี้

ให้เรากลายเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตชีวาแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่งช่วยฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่อีกครั้ง

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(เมษายน – มิถุนายน 2013), หน้า 159-160.